

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.71 รอลุ้นผลประชุมทกท.-บอร์ดดิจิทัลวอลเล็ตส์ปาดหน้า

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (9 เม.ย. 2567)--นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 36.71 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากปิดสัปดาห์ก่อน ที่ระดับ 36.64 บาท/ดอลลาร์

โดยตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา เงินบาทเคลื่อนไหวผันผวนในกรอบกว้าง ก่อนที่จะพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นใกล้โซน 36.60 บาท/ดอลลาร์ จากแรงขายทำกำไรเงินดอลลาร์ และโพล์รัฐกรรมาชขายทำกำไรทองคำ หลังราคาทองคำยังสามารถปรับตัวขึ้นต่อเนื่องได้

สัปดาห์นี้ ต้องติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันพุธนี้ ซึ่งคาดว่า กนง. จะมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.50% แต่อาจส่งสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นว่า สามารถทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้ ตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าจากปัญหาเชิงโครงสร้าง ทำให้ กนง. สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้บ้าง (Recalibration policy rate) เพื่อให้สอดคล้องกับระดับศักยภาพของเศรษฐกิจปัจจุบัน

และนอกเหนือจากผลการประชุม กนง. ผู้เล่นในตลาดจะรอลุ้นรายละเอียดมาตรการ Digital Wallet จากทางรัฐบาล ซึ่งอาจสร้างความหวังต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยได้บ้าง

"ปัจจัยกดดันเงินบาทฝั่งอ่อนค่ายังมีอยู่ แต่ตลาดอาจรอลุ้นผลประชุม กนง. รวมถึงรายละเอียดมาตรการ Digital Wallet และเงินเพื่อสหรัฐฯ ก่อนที่จะปรับสถานะถือครองที่ชัดเจน ทำให้เงินบาทก็อาจแกว่งตัว sideways ก่อนที่จะรับรู้ปัจจัยดังกล่าวได้" นายพูน ระบุ

นายพูน คาดกรอบเงินบาทวันนี้ จะอยู่ที่ระดับ 36.65-36.85 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยนอยู่ที่ระดับ 151.89 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 151.39/40 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0856 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 1.0840/0841 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 36.772 บาท/ดอลลาร์

-"นักเศรษฐศาสตร์" พันธก กนง. "ลดดอกเบี้ย" 10 เม.ย. นี้ "ซีไอเอ็มบีไทย" ซีควร "ลด" พยุงเศรษฐกิจระยะสั้น - ยาว "กรุงไทย" หวังลดดอกเบี้ยสร้างบรรยากาศลงทุน-ลดตั้งเครียดปัญหาหนี้ "อีไอซี" เชื่อปีนี้ กนง. ลดดอกเบี้ยต่อเนื่องสองครั้งติดเหลือ 2% เดือนมิ.ย.ให้สมดุลเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวต่ำ "เกียรตินาคินภัทร" เผยแม้มีเหตุให้ลด แต่คาดครั้งนี้ กนง. ไม่รีบหวังรอความชัดเจน "ดิจิทัลวอลเล็ต" และตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปี 67 ก่อนตัดสินใจลดมิ.ย. นี้

-"เงินบาท" ทำสถิติอ่อนค่าสุดรอบ 6 เดือนครั้งใหม่ที่ระดับ 36.81 บาทต่อดอลลาร์ รอลุ้นผลประชุมทกท. 10 เม.ย. 67 "กรุงศรี" คาดคงดอกเบี้ยระดับ 2.5% มองเงินบาททรงตัว หากหันดอกเบี้ย 0.25% นำเฟด "กดดัน" เงิน

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

บาทอ่อนค่าต่อ แต่เชื่อกันปีนี้พลิกแข็งค่าแตะ 34.75 บาทต่อดอลลาร์ มองเฟดลดดอกเบี้ยมากกว่าไทย-ทองเที่ยวขยายตัว "กรุงไทย" คาด กนง. ยังคงดอกเบี้ยรอบนี้ ลุ้นส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยมากกว่า 3 ครั้ง กดดันบาทอ่อนค่าต่อได้สูงสุดที่ 37.25 บาทต่อดอลลาร์

-ทองทำสถิตินิวไฮอีกครั้ง ฟุ่งแตะบาทละ 41,150 ส่วนทองแท่งบาทละ 40,650 หลังเปิดตลาดราคาขยับขึ้นลงถึง 32 รอบ นักวิเคราะห์คาดยังปรับขึ้นได้อีกจากสถานการณ์สงคราม ทั้งในรัสเซีย-ยูเครน อิสราเอล-อิหร่าน และการเข้าซื้อของธนาคารจีนอย่างต่อเนื่อง

-'เศรษฐกิจ'กำชับ'รมต.ปึง'เร่งตีปีบมหาสงกรานต์ เปิด 93 พักเที่ยว 5 ภูมิภาค คาด 26 วันสะพัดกว่า 5.2 หมื่นล้าน บขส.เริ่มคึกคัก-ต่อคิวซื้อตั๋ว แรงงานเขมรแห่กลับบ้าน 'สงขลา-พังงา' ยอดจองที่พักแน่น

-กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 303,000 ตำแหน่งในเดือนมี.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 205,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานปรับตัวลงสู่ระดับ 3.8% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.9%

-นักวิเคราะห์จากบริษัท CFRA Research ในรัฐนิวยอร์กกล่าวว่า ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งเกินคาดทำให้ตลาดมองว่าเฟดอาจจะชะลอเวลาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยขณะนี้นักลงทุนคาดการณ์ว่าความเป็นไปได้ที่เฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยคือเดือนก.ค. จากเดิมที่เคยคาดการณ์ว่าจะเป็นเดือนมิ.ย.

-ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (8 เม.ย.) ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ส่วนเงินเยนเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 34 ปี ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ที่ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นอาจจะเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อพยุงเงินเยน

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (8 เม.ย.) โดยสัญญาทองคำยังคงปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขานรับข่าวธนาคารกลางหลายแห่งเข้าซื้อทองคำ นอกจากนี้ สถานการณ์ตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

-นักวิเคราะห์จากบริษัท TD Securities กล่าวว่า ข่าวธนาคารกลางการเข้าซื้อทองคำและสถานการณ์ตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำ แต่ราคาทองคำลดช่วงบวกลงในระหว่างวัน เนื่องจากนักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิ.ย.หรือไม่ หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งเกินคาด

-นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนมี.ค.ของสหรัฐในวันพุธนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ดัชนี CPI เดือนมี.ค.จะเพิ่มขึ้น 3.4% หลังจากเพิ่มขึ้น 3.2% ในเดือนก.พ. นอกจากนี้ นักลงทุนยังรอดูการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือนมี.ค.ของสหรัฐ

-ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ที่สำคัญในสัปดาห์นี้ ได้แก่ บันทึกการประชุมเฟดเมื่อวันที่ 19-20 มี.ค. ข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (เบื้องต้น) เดือนเม.ย.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้